



# Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua

**C**on cái là ân huệ Chúa ban nhưng cũng là bổn phận của cha mẹ khi thay mặt Thiên Chúa để giáo dục các em. Vui biết bao khi con cái hiếu thảo và nghe lời cha mẹ. Buồn thật nhiều khi con cái bướng bỉnh và hư hỏng. “Con ngoan cha mẹ ngủ yên, con hư cha mẹ ngày đêm ưu phiền”.

Để nối dài “cánh tay” của cha mẹ, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể “ra đời” với mục đích giáo dục thanh thiếu niên trở thành một người nhân bản và một Kitô hữu sống Đạo trưởng thành.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua của Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Denver được thành lập vào ngày Lễ Lá năm 1982 do Cha Anselmo Đình Vương Cần, CMC, trước sự chứng giám của Đức Tổng Giám Mục đó Cha Cần đang là Cha Quản Việt Nam ở Denver và đang sát

Sau khi Đoàn được thành Linh Sáng, CMC làm Trợ úy và Thể cho Ban Điều hành tiên Đoàn Trưởng, Phó Nội Vụ là chị anh Vũ Văn Chương, Thư Ký Thu Hương. Các Huynh trưởng đoàn sinh khoảng 200 em. Mọi nhiệt tâm của Cha Quản nhiệm, say của các anh chị Huynh



Evans, Tổng Giáo Phận Denver, khi nhiệm của Cộng đoàn Công Giáo nhập với Giáo xứ Mỹ Presentation. lập thì cha Cần trao cho Thầy Đỗ trao cờ Đoàn Thiếu Nhi Thánh khởi gồm có Trần Anh Cường làm Nguyễn Thị Sen, Phó Ngoại Vụ là kiêm Thủ Quỹ là chị Nguyễn Thị khoảng trên dưới 20 người, và việc thuận lợi nhờ ơn Chúa và sự Thầy Trợ úy cùng sự cộng tác hăng trưởng.

Từ ngày đó tới hôm nay đã 33 năm. Thầy Trợ úy rồi các Cha Tuyên úy cứ nối tiếp nhau đến để nhận trách nhiệm hướng dẫn Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua với tất cả tâm ý, tài năng và kinh nghiệm. Ban Điều Hành của Đoàn luôn sát cánh, kề vai với các Cha Tuyên úy. Những khó khăn,

lầm lỗi cũng đều có bàn tay của các Cha Tuyên úy nâng đỡ, chỉ bảo cho. Những sai lầm được sửa chữa, những thiếu sót được bổ túc và những điều tốt lành luôn được duy trì. Nhờ vậy mà qua bao thăng trầm, Đoàn vẫn thăng tiến và như con thuyền vượt biển khơi cứ rẽ sóng mà nhắm tới.

Hiện nay Đoàn có 786 em theo 4 cấp: Ấu nhi, Thiếu nhi, Nghĩa sĩ và Hiệp sĩ. Số Huynh trưởng cũng gần 100 anh chị, gồm: Cấp I, Cấp II, Cấp III và các Huấn Luyện Viên. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể cùng với Trường Giáo Lý Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô của Giáo Xứ chung tay cộng tác rất chặt chẽ dưới sự hướng dẫn của Cha Chánh xứ và Cha Tuyên úy trong việc giáo dục giới trẻ của Giáo xứ.

Nhà Thờ và Hội trường Nữ Vương Hoà Bình là hai nơi sinh hoạt hàng tuần của các Thiếu Nhi Thánh Thể. Các em tới để tham dự Thánh Lễ, cầu Thánh Thể, học hỏi lẫn nhau. Các em tới để tăng thêm tình đoàn kết, để vui chơi với bạn bè cùng chí hướng. Nơi đây cũng qui tụ tất cả các thành phần tốt lành khác của Giáo xứ như các Hội đoàn, Ca đoàn, Giáo dân. Họ có chung một ý hướng là xây đắp Giáo xứ, vì thế các em sẽ bắt

chước được nhiều điều hữu ích như câu châm ngôn: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.

Huynh trưởng là người trực tiếp hướng dẫn các Thiếu nhi. Họ là thành phần ưu tú trong giới trẻ. Mỗi người mỗi vẻ, tất cả đều có lòng yêu trẻ, cùng có chung một lý tưởng cao thượng là mang Chúa đến cho giới trẻ, hy sinh không vì danh lợi. Các Huynh trưởng có những kiến thức sâu rộng được học hỏi nơi học đường. Ngoài ra các Huynh trưởng còn có thêm những kinh nghiệm chuyên môn, vì đã được trải qua các khóa huấn luyện, đào tạo đặc biệt rất khó khăn theo Qui Chế Huấn Luyện của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tùy theo chức vụ được trao phó, bao gồm kinh nghiệm qua thời gian phục vụ trong Phong Trào, tâm lý giới trẻ theo lứa tuổi, cách thức dọn bài và dạy bài, vào sa mạc để thực tập và phải vượt qua các bài thử nghiệm trước và sau khi tham dự các sa mạc huấn luyện, và một điều rất quan trọng là phải có hồ sơ cá nhân trong sạch theo qui cách của Tổng Giáo Phận Denver nữa.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo Huấn của giáo Hội làm nền tảng trong việc giáo dục và hướng



dẫn giới trẻ. Nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm và là nguồn sống của đời mình. Năm Tôn chỉ của Phong Trào là:

- 1) Sống Lời Chúa và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể.
- 2) Yêu mến và tôn kính Đức Maria là Mẹ Chúa Cứu Thế.
- 3) Tôn kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam và noi gương các Ngài.
- 4) Yêu mến và vâng phục vị đại diện Chúa Kitô là Đức Giáo Hoàng.
- 5) Thăng tiến con người nhân bản, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam.

Phương pháp giáo dục của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể sử dụng bao gồm cả phương pháp Tự nhiên và Siêu nhiên. Tự nhiên như dùng ca, vũ, sinh hoạt ngoài trời, vào Sa Mạc, hoạt động xã hội mà các hoạt động này thấm nhuần tinh thần Thánh Kinh. Siêu nhiên là kết hợp với Chúa qua việc Dâng Ngày, Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh, Sống ngày Thánh Thể, thực hiện Bó Hoa

Thiên, Chia Sẻ Lời Chúa hoặc Xét về ba yếu tố để Nhân hòa". Chúa đã ban làm cha mẹ, có bốn phận Chúa sẽ ban cho chúng ý định của Ngài. Điều cần làm theo sự hướng dẫn Giáo Xứ đầy ấp yêu thương, học khang trang là nơi qui tụ ủy, Hội Đồng Giáo Xứ, các Giáo huynh, ân nhân trên dưới một lòng xây dựng Giáo xứ. Đó chính là ba yếu tố: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa.



tham dự các buổi Tĩnh Huấn. thành công cần có: "Thiên thời, Địa lợi, cho chúng ta trong bậc sống gia đình, được nuôi dưỡng, giáo dục con cái, chắc chắn ta những ân huệ cần thiết để chu toàn là chúng ta phải lắng nghe và hết lòng của Ngài. Chúa đã ban cho chúng ta một người người đoàn kết, có Nhà Thờ, trường và sinh hoạt. Có Cha Chánh xứ, Cha Tuyên khu, quý Huynh trưởng, quý Thầy Cô, quý Phụ dựng Giáo xứ. Đó chính là ba yếu tố: Thiên thời, Địa

Chỉ cần quý Phụ huynh hợp tác chặt chẽ và ước ao giáo dục con cái thành nhân, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được niềm hạnh phúc đích thực Chúa ban cho chúng ta ở đời này và đời sau. Vì chúng ta đã thi hành Thánh ý Ngài cách trọn vẹn là nuôi dạy con cái nên người. Cầu cho tất cả chúng ta đều tìm được niềm hạnh phúc này.

*Trưởng Giuse Phan Đức Độ*



